

เมตเอลจัดกิจกรรมความสนุก ขนทัพความสุขมาในงาน Wonderful Of Christmas อัจฉริยะวันคริสต์มาส



บริษัทเมตเอล เมตดิคัล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมความสนุก มอบความสุขให้กับน้องๆ ในงาน Wonderful Of Christmas อัจฉริยะวันคริสต์มาส ซึ่งนำโดยคุณฐิติยา อัครจินดาวัฒน์ กรรมการบริษัทเมตเอล เมตดิคัล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และเป็นผู้บริหารเมตเอลกลุ่มประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา พร้อมด้วยพนักงานเมตเอล ร่วมกันขนความสุขไปให้กับน้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน มา ณ บริษัทเมตเอล เมตดิคัล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ภายในงานจะแบ่งความสนุกออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกจะมี 2 กิจกรรมคือ “ออกเสียงแสนสนุก สนุก... ฝึกพัฒนาการด้านการออกเสียง และด้านการพูด เสริมสร้างความคิด และอวัยวะวาเพลิน สร้างความเพลิดเพลินไปกับการรู้จักอวัยวะต่างๆ” โดยผู้ที่จะมาพาน้องๆ ไปสนุกกับกิจกรรมดังกล่าวคือ ครูข้าว คุณณิษฐา พักตราพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและฝึกฝนสมรรถภาพทางการได้ยิน ให้เด็กได้เพลิดเพลินไปกับการออกเสียง เล่นเกมกัน จากนั้นจะมีการพักรับประทานอาหารว่างให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกกันอีกครั้งกับกิจกรรมเล่น เต้น ไปกับ Christmas dance โดยมีพี่พนักงานเมตเอลจะมาสอนน้องเต้นในเพลง Jingle bell และท้ายสุดจะมีการเต้นร่วมกันระหว่างน้องๆ และเหล่าพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้น้องๆ ได้ฝึกการออกเสียง

พัฒนาสมอง ประลองความคิด แล้วยังได้รับความสนุก เพลิดเพลิน ความสามัคคี และการแบ่งปันความรักให้แก่กัน
ในกลุ่มเด็กๆผู้ใช้ประสาทหูเทียมอีกด้วย

ในส่วนของกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง ทางเมดเอลได้จัดเตรียมการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “เรียนปนเล่น” โดย
วิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อการอบรมครั้งนี้คือ ครูป๊ิง คุณศศิวิพร โทชน์นธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและพัฒนา
พฤติกรรมเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ และได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูก การเลี้ยงลูก และวิธีรับมือกับเด็ก
ในวัยนี้ ว่าเราจะสามารถจัดการ และช่วยให้เขาเติบโตอย่างมีความสุข ในสังคมได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
Brainstorm ระหว่างผู้ปกครอง ให้ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน หลังจากนั้นจะมีการร่วมแก้ไขข้อสงสัยไป
ด้วยกัน ในหัวข้อ “เคลียร์ใจ ไขข้อสงสัย” หากใครที่มีคำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ สามารถนำมาพูดคุย แลกเปลี่ยน
กันได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กันมากขึ้น และในช่วงท้ายจะมีการให้ผู้
ปกครองได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับฝึกการฟื้นฟูในเด็ก ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้รับการวิจัยและพัฒนามาจากทีมผู้
เชี่ยวชาญทางด้านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทดลองใช้ก่อนใคร และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพื่อ
นำเอาไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อให้สมบูรณ์และเสถียรภาพที่สุด

นอกจากนี้คุณฐิติยา อัสวจินดาวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองและน้องๆทุกท่าน ที่ไว้วางใจในการให้บริการของ
เมดเอลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และพร้อมที่จะจับมือกันก้าวต่อไป โดยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้
น้องๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และยังสามารถได้ยิน รับเสียงได้ในทุกสถานการณ์

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางไลน์ [medel.service](https://www.hearlife.co.th) หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และติดตามราย
ละเอียดต่างๆได้ทาง www.hearlife.co.th